

*
Số 12-HD/BTG

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 11 năm 2020

HƯỚNG DẪN

Chấm điểm, đánh giá và xếp loại công tác tuyên giáo năm 2020 của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Căn cứ Quyết định số 65-QĐ/ĐUK ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về “Ban hành tiêu chí chấm điểm, đánh giá và xếp loại công tác Tuyên giáo của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối”, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn việc tự chấm điểm và xếp loại công tác Tuyên giáo của các đảng bộ, chi bộ cơ sở năm 2020 như sau:

A. CÁCH TÍNH ĐIỂM

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI (tối đa 20 điểm)

1. Cấp ủy có chủ trương lãnh đạo và thực hiện việc nắm bắt đồng thời định hướng kịp thời tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cơ quan, đơn vị (tối đa 5 điểm).

Cấp ủy có chủ trương lãnh đạo việc nắm tình hình tư tưởng; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, định hướng dư luận xã hội, giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm, phát sinh, tạo đồng thuận trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị **tối đa 5 điểm**; thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả thấp **2 điểm**.

2. Nhận đầy đủ, cấp phát kịp thời và sử dụng hiệu quả thông báo nội bộ và các tài liệu khác hằng tháng do Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cung cấp phục vụ công tác tư tưởng tại đơn vị (tối đa 5 điểm).

Hằng tháng, cấp ủy đơn vị nhận đầy đủ Thông báo nội bộ và các tài liệu khác do Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cung cấp, đồng thời cấp phát kịp thời đến các chi bộ và sử dụng hiệu quả trong sinh hoạt định kỳ **tối đa 5 điểm**; thực hiện không thường xuyên, sử dụng chưa hiệu quả **2 điểm**.

3. Tham gia đầy đủ các hội nghị thông tin tình hình thời sự, hội nghị Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng ủy Khối tổ chức (tối đa 5 điểm).

Cấp ủy chỉ đạo và phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ (chi bộ), bí thư các chi bộ, ủy viên Ban chấp hành các đoàn thể, các đồng chí cấp

ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tham dự đầy đủ các kỳ hội nghị thông tin tình hình thời sự, hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng ủy Khối tổ chức **tối đa 5 điểm**; có tham gia nhưng không đầy đủ **2 điểm**.

4. Tổ chức có hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội trong cơ quan, đơn vị (tối đa 5 điểm).

Cấp ủy luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội trong cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả **tối đa 5 điểm**; có quan tâm nhưng chưa thường xuyên **2 điểm**.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT, THỰC HIỆN CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG (30 điểm)

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đảm bảo tiến độ, có chất lượng (tối đa 5 điểm).

Cấp ủy cơ sở xây dựng đầy đủ các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đảm bảo tiến độ, có chất lượng **tối đa 5 điểm**; có xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhưng không đầy đủ, kịp thời, không sát hợp đặc thù của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị **2 điểm**.

2. Tổ chức nghiêm túc và hiệu quả các lớp học tập nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị (tối đa 5 điểm).

Cấp ủy lãnh đạo và tổ chức nghiêm túc, hiệu quả các lớp học tập nghị quyết tập trung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị **tối đa 5 điểm**.

3. Cấp ủy cơ sở trực tiếp triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (tối đa 5 điểm).

Trong triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đồng chí cấp ủy viên của Đảng bộ (chi bộ) cơ sở trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt chỉ thị, nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối **tối đa 5 điểm**.

4. Tổ chức viết, nhận xét, đánh giá nghiêm túc bài thu hoạch Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị (tối đa 5 điểm).

Sau khi triển khai, quán triệt Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", cấp ủy đơn vị thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch; nhận xét, đánh giá bài thu hoạch, biểu dương, khen thưởng các

bài thu hoạch có chất lượng **tối đa 5 điểm**; có thực hiện nhưng hiệu quả thấp, còn hình thức **1 điểm**.

5. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và đăng ký việc làm theo Bác và tổ chức thực hiện cam kết (tối đa 5 điểm).

Cấp ủy cơ sở thực hiện tốt việc chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và đăng ký việc làm theo Bác và tổ chức thực hiện cam kết theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" **tối đa 5 điểm**; có triển khai thực hiện nhưng còn hình thức **2 điểm**.

6. Báo cáo kết quả triển khai và thực hiện chỉ thị, nghị quyết về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đúng quy định (tối đa 2 điểm).

Sau khi triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, cấp ủy báo cáo kịp thời, đầy đủ kế hoạch triển khai, chương trình hành động và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) đúng quy định **tối đa 2 điểm**; báo cáo không đầy đủ **1 điểm**.

7. Đóng góp kiến kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp (tối đa 3 điểm)

Sau khi nghiên cứu dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có chất lượng về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối **tối đa 3 điểm**; có lấy ý kiến nhưng còn hình thức **1 điểm**.

III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN (18 điểm)

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng quý theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (tối đa 3 điểm).

Hàng quý cấp ủy xây dựng đầy đủ kế hoạch và chỉ đạo có hiệu quả hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối **tối đa 3 điểm**; xây dựng không đầy đủ, hoạt động công tác tuyên truyền chưa hiệu quả **1 điểm**.

2. Tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tối đa 5 điểm).

Cấp ủy tổ chức tốt tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tối đa 5 điểm; tổ chức thực hiện không thường xuyên, không đầy đủ 2 điểm.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hằng quý như: Tọa đàm, gặp mặt, biểu dương, giao lưu văn nghệ, thể thao... và thực hiện tốt việc treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhân các sự kiện quan trọng, ngày lễ kỷ niệm...tối đa 5 điểm

Cấp ủy thường xuyên tổ chức một số các hoạt động tuyên truyền như tọa đàm, gặp mặt, biểu dương, giao lưu văn nghệ, thể thao... và thực hiện tốt việc treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tối đa 5 điểm; tổ chức thực hiện không thường xuyên, không đầy đủ 2 điểm.

4. Tổ chức thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị (tối đa 3 điểm).

Cấp ủy quan tâm tổ chức tốt việc thông tin tình hình thời sự, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tối đa 3 điểm; có tổ chức nhưng không thường xuyên 1 điểm.

5. Mở thư mục Công tác xây dựng Đảng hoặc học tập và làm theo Bác trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Tham gia viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối (tối đa 2 điểm).

- Các cấp ủy chỉ đạo mở thư mục Công tác xây dựng Đảng hoặc học tập và làm theo Bác trên Trang thông tin điện tử của đơn vị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hoạt động hiệu quả tối đa 1,5 điểm. Chưa mở không tính điểm.

- Có cán bộ, đảng viên tham gia viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối tối đa 0,5 điểm.

IV. THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (tối đa 22 điểm)

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (2 điểm).

Cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hiệu quả, sát với chức năng, nhiệm vụ tối đa 2 điểm; có xây dựng kế hoạch nhưng không cụ thể, không sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 1 điểm.

2. Hướng dẫn và triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" (tối đa 3 điểm).

Cấp ủy hướng dẫn triển khai, tổ chức học tập nghiêm túc chuyên đề năm 2020 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chỉ đạo sinh

hoạt chuyên đề một cách hiệu quả tại cơ quan đơn vị **tối đa 3 điểm**; xây dựng hướng dẫn triển khai học tập và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề nhưng chất lượng chưa cao **1,5 điểm**.

3. Triển khai và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy năm 2020, gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), (tối đa 3 điểm).

Cấp ủy chỉ đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân năm 2020, gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), **tối đa 3 điểm**. Các cấp ủy có xây dựng kế hoạch, song còn mang tính hình thức, chưa sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên **1 điểm**.

4. Mở sổ theo dõi đăng ký và đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể và cá nhân theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (tối đa 2 điểm).

Cấp ủy cơ sở xây dựng sổ đăng ký, theo dõi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể và cá nhân; hằng năm cấp ủy nhận xét, đánh giá việc làm theo của các tập thể, cá nhân làm căn cứ xếp loại tổ chức đảng, đảng viên **tối đa 2 điểm**; có thực hiện nhưng hiệu quả thấp, hình thức **1 điểm**.

5. Báo cáo đầy đủ các văn bản về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (tối đa 2 điểm).

Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc báo cáo các văn bản về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối **tối đa 2 điểm**; có thực hiện nhưng không đầy đủ **1 điểm**.

6. Rà soát, xây dựng các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu (tối đa 2 điểm).

Cấp ủy thực hiện việc rà soát, xây dựng các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW **tối đa 2 điểm**; có rà soát, nhưng tổ chức thực hiện chưa sát, chưa hiệu quả **1 điểm**.

7. Chú trọng kiểm tra, giám sát tập thể, cá nhân thực hiện việc đăng ký làm theo; sơ kết, tổng kết; xây dựng và nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (tối đa 2 điểm).

Cấp ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tập thể, cá nhân thực hiện việc đăng ký và làm theo; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; xây dựng và nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến **tối đa 2 điểm**; có thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhưng hiệu quả thấp, chưa chú trọng sơ kết, tổng kết, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến **1 điểm**.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; thực hiện việc đánh giá, kết quả học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên tại sinh hoạt định kỳ (tối đa 2 điểm).

Cấp ủy lãnh đạo và chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên tại sinh hoạt định kỳ chi bộ, đoàn thể **tối đa 2 điểm**; có thực hiện nhưng chưa hiệu quả **1 điểm**.

9. Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” tối đa 2 điểm.

Các cấp ủy tổ chức và chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức **2 điểm**. Không tham gia không tính điểm.

10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng (tối đa 1 điểm)

Các cấp ủy quan tâm tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng **tối đa 1 điểm**. Không thực hiện không tính điểm.

V. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÔNG TIN BÁO CÁO (tối đa 7 điểm)

1. Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) (tối đa 4 điểm).

Định kỳ hằng tháng cấp ủy thực hiện tốt việc báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo quy định **tối đa 4 điểm**; có báo cáo nhưng không đầy đủ **2 điểm**.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2020 (tối đa 1 điểm).

Trong năm 2020, cấp ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể trong và ngoài cơ quan tổ chức hiệu quả các hoạt động công tác Tuyên giáo **tối đa 1 điểm**. Không thực hiện công tác phối hợp không tính điểm.

3. Báo cáo các chuyên đề theo quy định và hướng dẫn của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (tối đa 2 điểm).

Báo cáo đầy đủ và kịp thời các chuyên đề theo quy định và hướng dẫn của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối **tối đa 2 điểm**; có báo cáo nhưng không đầy đủ, không kịp thời **1 điểm**.

VI. CHẾ ĐỘ CỘNG THÊM ĐIỂM (tối đa 3 điểm)

- Các cấp ủy phối hợp tổ chức Tuần phim “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động,

học sinh, sinh viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác được cộng **2 điểm**. Không thực hiện không tính điểm.

- Các cấp ủy chủ động, tích cực tham gia các hoạt động do Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chỉ đạo, phát động được cộng thêm **tối đa 5 điểm**. Có tham gia nhưng không đầy đủ **1 điểm**. Các cấp ủy không tham gia các hoạt động khác không tính điểm.

B. XẾP LOẠI

Xếp loại trên cơ sở tổng số điểm cụ thể như sau:

1. Từ 90 điểm trở lên: Xếp loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo.
2. Từ 80 điểm đến dưới 89 điểm: Xếp loại hoàn thành Tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo.
3. Từ 65 điểm đến dưới 80 điểm: Xếp loại Khá trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo.
4. Từ 50 điểm đến dưới 65 điểm: Xếp loại Trung bình nhiệm vụ công tác Tuyên giáo.
5. Dưới 50 điểm: Xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ công tác Tuyên giáo.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở căn cứ Bảng chấm điểm và Hướng dẫn chấm điểm công tác Tuyên giáo năm 2020, tiến hành tự chấm điểm và báo cáo về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối **trước ngày 20/12/2020**. Những nội dung không thực hiện không được tính điểm, không chuyển số điểm phần này cho phần nội dung khác.

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối căn cứ kết quả tự chấm điểm của cấp ủy cơ sở, thẩm định, đánh giá, xếp loại công tác tuyên giáo của cơ sở và kết quả báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm căn cứ xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2020.

3. Việc đánh giá, xếp loại công Tác tuyên giáo là một trong những nội dung quan trọng của tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2020. Đề nghị cấp ủy cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc trao đổi với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- BTV Đảng ủy khối (b/c),
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở,
- Lưu VP, TG.



